

UBND TỈNH BẮC KẠN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNV-XDCQ&CTTN

Bắc Kạn, ngày tháng 8 năm 2024

V/v trả lời kiến nghị của cử tri
sau Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh
khóa X

Kính gửi: Cử tri Lý Ngọc Luyện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tại Văn bản số 5627/UBND-TH ngày 13/8/2024 về việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa X, trong đó giao Sở Nội vụ xem xét, trả lời kiến nghị của cử tri Lý Ngọc Luyện có phản ánh như sau: “Ngày 28/3/2024, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và UBND tỉnh đã có Hướng dẫn số 318/HD-UBND ngày 08/5/2024 thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND nêu trên. Tuy nhiên, UBND tỉnh chưa có hướng dẫn cụ thể về độ tuổi đảm nhiệm chức danh Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; thực tế hiện nay UBND thị trấn Vân Tùng có 01 đồng chí Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự đã 64 tuổi (sinh năm 1960), sức khỏe hạn chế để thực hiện nhiệm vụ nhưng do không có văn bản hướng dẫn về độ tuổi tham gia nên địa phương khó khăn trong việc bố trí, kiện toàn chức danh này (do cá nhân không có nguyện vọng nghỉ). Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét có hướng dẫn cụ thể về độ tuổi đảm nhiệm chức danh Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã”. Sau khi xem xét, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

Hiện nay, chưa có quy định về độ tuổi tối đa tham gia công tác đối với chức vụ Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã. Tuy nhiên theo khoản 2 Điều 23 Luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định “2. Miễn nhiệm các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ được quy định như sau: a) Miễn nhiệm các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ khi thay đổi vị trí công tác, thay đổi tổ chức mà không còn biên chế chức vụ đang đảm nhiệm hoặc không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện thực hiện chức vụ hiện tại; b) Cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm chức vụ nào thì có quyền quyết định miễn nhiệm chức vụ đó.”, theo đó, việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện khi xét thấy

không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện thực hiện chức vụ hiện tại (*không phụ thuộc vào nguyện vọng cá nhân*). Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn xem xét việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ cấp xã theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định.

Thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ¹, Sở Nội vụ đang tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định quy định về quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trong đó có quy định về độ tuổi tham gia công tác đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (dự kiến ban hành trong năm 2024).

Sở Nội vụ trả lời cử tri Lý Ngọc Luyện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn được biết./.

Nơi nhận:

Gửi bản giấy:

- Như trên;

Gửi bản điện tử:

- VP UBND tỉnh (t/hợp);

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh (để báo cáo);

- Giám đốc Sở (để báo cáo);

- Các Phó Giám đốc Sở (biết);

- Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn (t/hiện);

- Lưu: VT, XDCQ&CTTN, Văn.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Vũ Văn Yên

¹ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.